

ที่ กษ ๐๖๒๓/๒๕๖๓



กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความร่วมมือในการพิจารณาตรวจสอบรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการเพื่อการส่งออก
สินค้าปศุสัตว์ ประเภทอาหารสัตว์ จากประเทศไทย ไปยังสหราชอาณาจักร

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางบันทึกข้อมูลและรายละเอียดสถานประกอบการเพื่อการส่งออกสินค้าปศุสัตว์จาก
ประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร

ด้วยกรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้รับการประสานจากหน่วยงาน
Department for Environment Food & Rural Affairs เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีความประสงค์แจ้งความ
คืบหน้าเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อตกลงของสหราชอาณาจักรสำหรับการค้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน (transitional period) ภายหลังจากตกลงถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป
(UK brexit) ซึ่งกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว พบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ยื่นขอรับการรับรองสถานประกอบการเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร
เนื่องด้วยขณะนี้สหราชอาณาจักรได้มีการจัดการรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับอนุมัติสำหรับการ
นำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มายังสหราชอาณาจักร แยกออกจากบัญชีรายชื่อของสหภาพยุโรป โดย
สำหรับสินค้าปศุสัตว์นั้น กรมปศุสัตว์มีหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามที่มีระบุในบัญชีรายชื่อของ
สหราชอาณาจักร ซึ่งข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้งการปฏิบัติตามเงื่อนไขการนำเข้าของสหราชอาณาจักร
ที่ระบุไว้ใน Annex III to Regulation (EC) No 853/2004 ซึ่งทางสหราชอาณาจักรยังใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติภายใต้ the European Union (Withdrawal) Act 2018 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุปสรรคทางการค้าและการส่งออกสินค้า
ปศุสัตว์จากประเทศไทยไปยังสหราชอาณาจักร กองควบคุมอาหารและยาสัตว์จึงได้จัดส่งหนังสือแจ้งเวียนให้
ผู้ประกอบการที่มีรายชื่อตามที่สหราชอาณาจักรได้แจ้งมายังกรมปศุสัตว์นั้น ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อและข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องของสถานประกอบการที่เป็นปัจจุบัน โดยโปรดระบุข้อมูลลงในตารางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และจัดส่ง
กลับมายังกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(Email): afvc_inter@dld.go.th เพื่อรวบรวมและจัดส่งให้ทางสหราชอาณาจักรต่อไป

ทั้งนี้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ (<http://afvc.dld.go.th>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอศุทธ์ เทียมผล)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มควบคุมการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๕ ๐๔๐๖ ต่อ ๑๐๑

